



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสส.สั่งสำนักคท.ทุ่มเททำงานเพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นขรก.ที่ดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 “สมชาย” มอบนโยบายขรก. สำนักคท.ทุ่มเททำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวมอบนโยบายแก่ข้าราชการว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4 กรมฯ มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาทหลายกิจกรรม หลายโครงการ ดังนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ทุ่มเททำงานให้เต็มที่ เพราะวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ชัดแล้วว่า งานสหกรณ์เป็นงานพื้นฐานที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปได้ ซึ่งตรงกับพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาประชาชนพื้นฐาน เพื่อเดินก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นจากที่กรมฯ ทุ่มเทมากก็คือ โครงการพระราชดำริต่างๆ โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีดำริ หรือว่าพระองค์ท่านทรงดูแล ให้แนวทางในการทำงาน ขอให้เจ้าหน้าที่มีการทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องที่สอง คืองานในหน้าที่ของข้าราชการ ที่ทำอยู่ขณะนี้ อยากจะเห็นความก้าวหน้า ในลักษณะความสามัคคี ร่วมกันทำงานกันอย่างเต็มกำลัง ความสามัคคี เรื่องที่สาม คือการทำงานเพื่อมุ่งผลงานโดยรวม ถ้าหากวัดถึงผลตอบแทนแล้ว ข้าราชการ ไม่มีคุ้มค่า แต่วัดสิ่งที่เกิดขึ้น คือความภูมิใจของผลสำเร็จ ความมีศักดิ์ศรี ข้าราชการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น 3 ประเด็นที่อยากให้ข้าราชการรับรู้ รับทราบทิศทางการที่กรมฯ จะเร่งดำเนินการ

“ขณะที่ 9 กิจกรรมโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กรมฯ ได้มีการดำเนินการสำเร็จลุล่วง และสุดท้ายได้ดำเนินการรวบรวมทำรายงานสรุปเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ อย่างไรก็ดีตาม ทุกกิจกรรมที่กรมฯ ได้กำหนด มีการดำเนินการเกินกว่าที่เป้าหมายกำหนด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ทุกคนได้รับรู้ รับทราบ ได้เห็นพระราชกรณียกิจ และได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตรงนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จมากกว่านับหน่วยนับจำนวน”

นายสมชาย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการกรมฯ ว่า มี 4 เรื่องหลักที่ต้องเร่งดำเนินการคือ 1.การพัฒนาสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน 2.การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน 3.โครงการพระราชดำริ จะต้องมีการทำงานอย่างเข้มข้น และ 4.การจัดที่ดินทำกิน ภายใต้ดินคท.สหกรณ์ ฉะนั้น 1 ใน 4 ที่เป็นนโยบายขับเคลื่อนหลักของกรมฯ คือ เรื่องโครงการพระราชดำริทุกโครงการ ไม่ใช่ทำเพียงเพื่อทำแล้วสำเร็จ แต่ทำแล้วต้องขับเคลื่อนในลักษณะเกิดผลอย่างแท้จริง เช่น โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ไม่ใช่แค่มีกิจกรรมสหกรณ์ หรือไปสอน และตั้งสหกรณ์ได้ แต่อย่างเห็นสหกรณ์เหล่านั้นยอมรับและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของปรัชญางานสหกรณ์ ภายใต้พระราชดำรินี้หน้าต่อไปได้อย่างเช่น พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให้เด็กรู้จักการออมให้มากขึ้น ในรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์นักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการพื้นฐานการสหกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมฯ จะต้องเน้นหนักเป็นพิเศษ เร่งณรงค์จัดงบประมาณ จัดกิจกรรมให้มากขึ้นต่อไป